
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๕๒ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 
 

 
 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุญาตให้
สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ โดยมีประเด็นส าคัญ ๆ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการท าประมงพื นบ้าน ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า ขอให้ซ่อมแซมฝายที่ช ารุด ขอให้
แก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชน ปัญหาน  าท่วมขัง ขอให้ขุดลอกคูคลอง ขอให้ปรับปรุงผิวการจราจร ขอให้
ขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้ทั่วถึง ขอให้ชะลอการสอบคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น ขอให้ยกเลิกพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วเพ่ือเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
การประชุม โดยสรุปผลการประชุม ดังนี  
 
 
 

กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง กรณีนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้หายตัวไปในประเทศกัมพูชา 
นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม  

 ประเด็นค าถาม คือ คดีการอุ้มหาย ๙ คดี เพราะเหตุใดถึงไม่มีความคืบหน้า กรณีนายวันเฉลิม 
สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกอุ้มหายในกัมพูชา อะไรคือมูลเหตุจูงใจ และรัฐบาลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร  

 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี แจง  
 ประเด็นค าตอบ คือ เหตุการณ์นี มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ รัฐบาลกัมพูชาได้แจ้งมายัง
กระทรวงต่างประเทศว่ายังไม่ยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ กรณีบุคคลสูญหายในต่างประเทศ  
รัฐบาลกระท าได้เพียงร้องเรียนผ่านกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการด าเนินการผลักดัน
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคลสูญหาย โดยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลสูญหายต่อ

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ 

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ 
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
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คณะรัฐมนตรี แต่ต้องด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ท าให้ต้องน ากลับมาท าประชาพิจารณ์หลายครั ง และเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายนที่ผ่านมา  

๒. กระทู้ถาม เรื่อง กรณีนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ถูกอุ้มหาย 
นายสมคิด  เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม  

 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ 
อย่างไร นายวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นสถาบันหรือไม่ กระทรวงได้มีการ
ประสานงานกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) อย่างไร ขอทราบหลักเกณฑ์การแต่งตั ง 
ทูตกิตติมศักดิ์ของ UNHCR 

 นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี แจง  
 ประเด็นค าตอบ คือ กระทรวงการต่างประเทศให้ความส าคัญกับคนไทยในต่างประเทศทุกคน 
และไม่พบรายชื่อนายวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ในรายชื่อผู้ที่มีปัญหาที่เดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่น่าเป็นบุคคล
ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ค าว่าทูตกิตติมศักดิ์ไม่มีอยู่ในสารบบ และไม่มีรายชื่อนายวันเฉลิมฯ อยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้ลี ภัยของ UNHCR กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการดูแลคนไทยกลับประเทศราว ๓๐,๐๐๐ คน 
ตั งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก การไปอาศัยใน
ต่างประเทศมีทั งที่แสดงตัวและไม่แสดงตัวท าให้กระทรวงไม่มีข้อมูล 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารงบประมาณ การป้องกันโรคโควิด-๑๙ ค่าตอบแทน อสม. และ
การบรรจุลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข 

นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั ง
กระทู้ถาม   
 ประเด็นค าถาม คือ ประเทศไทยมีการกีดกันการกลับเข้าประเทศของคนไทยเพ่ือจะรักษาสถิติ 
ผู้ติดเชื อหรือไม่ หรือเปิดกว้างรับคนไทยกลับเข้าประเทศได้ รัฐบาลมีความสามารถในการกักกันโรคได้เพียงใด 
รัฐบาลมีความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที่ ๒ ในช่วงที่จะมีการผ่อนคลาย 
มาตรการในช่วงกลางเดือนมิถุนายน รวมถึงจะมีการเปิดภาคเรียน กระทรวงได้มีการดูแลบ ารุงขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขหรือไม่ 

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี แจง  
 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลไม่มีนโยบายกีดกันคนไทยกลับเข้าประเทศ และไม่มีการปกปิดข้อมูล
การติดเชื อ รัฐบาลสามารถควบคุมโรคและมีความพร้อมที่จะน าคนไทยกลับเข้าประเทศ โดยมีที่กักกันโรคของรัฐ 
(State Quarantine) ๒๖ แห่ง ที่รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ รวมถึงมีสถานที่กักกันทางเลือกในกทม. ๔ แห่ง  
ที่ผู้ประสงค์จะเดินทางกลับมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง มีการตรวจหาเชื อในเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง  
กระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน โดยยึดหลักการส าคัญคือ การรักษาระยะห่าง 
ทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสลับวันเรียนและการเรียนทางออนไลน์ การให้ขวัญก าลังใจ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีการด าเนินการบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมขึ น จ านวน ๔๕,๐๐๐ อัตรา 
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และเสนอให้มีการเพ่ิมค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ิมขึ น ๕๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท ตั งแต่
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ ซี่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัต ิ

 
กระทู้ถามท่ัวไป 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 
นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม 

ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายอนุรักษ์ พัฒนา และจะสร้างพิพิธภัณฑ์เพ่ือสานต่อ 
มรดกโลกบ้านเชียง ที่บ้านดอนธงชัย ต าบลสว่างแดนดินหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด การก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์นี จะแล้วเสร็จเมื่อใด  

 นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตอบชี แจง 
 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบาย รักษา สืบสาน สร้างพัฒนามูลค่าเพ่ิม และธรรมาภิบาล บ้านดอนธงชัย ต าบล
สว่างแดนดิน แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัยมีศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดตั งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
และศูนย์ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงอีกแห่งหนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรมจัดท าโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณคดี 
บ้านดอนธงชัย ปรับปรุงหลุมคลุม ๔ หลัง ปรับปรุงอาคารโรงเรือนข้อมูล ปรับภูมิทัศน์ และกระทรวงมีนโยบาย
ที่จะพัฒนาขึ นเป็นพิพิธภัณฑ์ ขณะนี อยู่ระหว่างการออกแบบอาคาร และประมาณการงบประมาณราว ๒๕–
๓๐ ล้านบาท ซึ่งจะเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 
นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การพิจารณาเสนอให้ผืนป่าฮาลา – บาลา เป็นมรดกโลก 
นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั ง

กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี   
 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๕๒ – ๑๒.๔๘ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามล าดับ คือ 
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๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความล่าช้าในการก าหนดขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ป่าทุ่งโคกเงย 
ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   
 ประเด็นค าถาม คือ การก าหนดขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ ป่าทุ่งโคกเงย ประชาชนที่อยู่อาศัย
มามากกว่า ๔๐ ปี ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง จึงขอเรียนถามว่ามีความคืบหน้าการตรวจสอบ
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์เพ่ือก าหนดขอบเขตที่แน่นอนอย่างไร การของบประมาณสนับสนุนในการส ารวจ
รังวัดมีการด าเนินการอย่างไร และแนวทางตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ของประชาชนเพ่ือการออกเอกสารสิทธิ์
มีขั นตอนอย่างไร 

 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี แจง  
 ประเด็นค าตอบ คือ ความคืบหน้าในการส ารวจรังวัดที่ดินในพื นที่ดังกล่าวได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าไปด าเนินการส ารวจเพ่ือก าหนดขอบเขตพื นที่สาธารณประโยชน์ และความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลายวาส ได้มีความเห็นเป็น ๒ ประเด็น ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่เป็นไปทิศทางเดียวกัน การเข้าพื นที่เพ่ือท าการ
รังวัดก็ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีขอบเขตพื นที่ไม่ชัดเจน รวมทั งมีการขัดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ในกรณนีี ได้มีการมอบนโยบายให้กรมที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด ด าเนินการตรวจสอบพื นที่เพ่ือหาข้อยุติ ก าหนดให้
เป็นพื นที่สาธารณประโยชน์ และพื นที่ที่ไม่เป็นพื นที่สาธารณประโยชน์สามารถด าเนินการยื่นเรื่องขอเอกสารสิทธิ์ 
ส าหรับผู้อาศัยที่ท ากินในพื นที่สาธารณประโยชน์ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะจัดสรรที่ดินเพ่ือให้  
ท าประโยชน์ได้โดยการออกเอกสารท ากินเป็นแปลงรวม 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านนาดินจี่ – บ้านดงต้อง ระยะทาง ๔ กิโลเมตร 
ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
 ประเด็นค าถาม คือสืบเนื่องจากถนนเชื่อมหมู่บ้านนาดินจี่ – บ้านดงต้อง ระยะทาง ๔ กิโลเมตร 
เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เป็นถนนลูกลังส่งผลให้ช่วงฤดูแล้ง 
ท าให้เกิดฝุ่นและช่วงฤดูฝนเกิดน  าขังเป็นหลุมเป็นบ่อจากปัญหาดังกล่าวจึงขอทราบว่ากระทรวงมหาดไทยมี
นโยบายในการก่อสร้างถนนในระยะทางดังกล่าวในพื นที่ชนบทหรือไม่ และหากไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
ได้มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมีแนวทางการส า รวจ
เส้นทางการจราจรในชนบทเส้นทางอ่ืนหรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้รถของประชาชนและ  
การพัฒนาการจราจรต่อไป  

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี แจง  
 ประเด็นค าตอบ คือ ตามกรอบอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถสั่งการให้ด าเนินการ 
ก่อสร้างถนนได้ แต่เป็นเพียงการมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการพัฒนาพื นที่ได้ ทั งนี  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที ตามกรอบอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะปัญหา



๕ 
 

การสัญจรระหว่างหมู่บ้านไปยังหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชน โดยการก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาของท้องถิ่น กรณีท้องถิ่นไม่มีงบประมาณด าเนินการสามารถเสนอแผนการพัฒนาไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมถนน แต่ถนนที่ขอรับการซ่อมแซมในประเทศมีจ านวนมากจึงไม่สามารถแก้ไขได้
ทั งหมด ดังนั น ในเบื องต้นให้ท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยงบประมาณของท้องถิ่น หากยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ
สามารถด าเนินการเสนอแผนงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้ได้ตามความเหมาะสม 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาบึงกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
ประเด็นค าถาม คือ บึงกระจับเป็นบึงน  าจืดขนาดใหญ่เป็นทั งแหล่งเพาะพันธุ์ปลา แหล่งท่องเที่ยว 

และสถานที่ออกก าลังกาย ทั งนี  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ากับดูแล ๓ แห่ง ท าให้การพัฒนาไม่เต็มประสิทธิภาพ 
จึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือไม่อย่างไร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก ากับดูแลมีแนวทางในการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
หรือไม่อย่างไร รวมทั งขอให้แก้ไขปัญหาพื นที่รกร้างในบริเวณเขตบึงกระจับ เนื่องจากมีการน าขยะไปเททิ ง
ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
 ประเด็นค าตอบ คือ การพัฒนาบึงกระจับถือเป็นโครงการที่มีความส าคัญและควรผลักดันให้เกิด
การพัฒนา โดยการใช้ทรัพยากรในพื นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อพื นที่และประชาชนในพื นท่ี รวมถึงการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศด้วย การด าเนินการพัฒนานั นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการภายใต้
งบประมาณของท้องถิ่นได้ทันที กรณีที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ แห่ง ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 
สามารถเสนอแผนการพัฒนารวมได้ หรือการเสนอแผนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเสนอแผนไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื นที่ได้ ทั งนี  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาได้มีการก าหนด
โครงการพัฒนาบึงกระจับไว้ในยุทธศาสตร์ของกระทรวงและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ซึ่งจะเร่งจัดสรร
งบประมาณให้มีการศึกษาแนวทางและการออกแบบให้เกิดการพัฒนาตามที่ประชาชนต้องการ ส าหรับปัญหา
พื นที่รกร้างนั นจะรับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งด าเนินการแก้ไข 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันการสร้างความขัดแย้งอันเกิดจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงทาง
ศาสนา 

พลต ารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์เป็น
ผู้ตั งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี   

ประเด็นค าถาม คือ ด้วยมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อด้านศาสนาอิสลาม โดยมีการบิดเบือน
ข้อเท็จจริงในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นผลส่งให้เกิดความแตกแยกในสังคม และจะส่งผลให้เกิดการ
ปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งระดับประเทศ จึงเรียนถามว่ารัฐบาลมีแนวทางหรือนโยบายในการระงับความขัดแย้ง 
และแนวทางการป้องกันในการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางศาสนาหรือไม่อย่างไร 



๖ 
 

 นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลพยายามหาแนวทางในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา 
เพ่ือให้ศาสนาในประเทศสามารถด ารงอยู่ด้วยกันอย่างสันติ เนื่องจากศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงได้จัดตั ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คณะท างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานพระพุทธศาสนา เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลทางศาสนา โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาได้มีการประสานความร่วมมือกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้มีการควบคุมดูแลการเผยแพร่ข้อมูลให้มีความถูกต้อง หากมีการเผยแพร่ข้อมูล  
ที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงจะต้องแจ้งไปยังศาสนานั นๆ ด าเนินการลบข้อมูล ในการนี  ส านักงานพระพุทธศาสนา
ได้มีการประกาศห้ามไม่ให้ใช้พื นที่วัดจัดที่ชุมนุมทางการเมือง และห้ามพระ ภิกษุ สามเณร ร่วมก่อการชุมนุม
ทางการเมือง และยังมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองศาสนาต่างในประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางศาสนา การเผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้อง  
การอุปถัมภ์ศาสนา ตลอดจนป้องกันบ่อนท าลายศาสนา สร้างความรู้ความเข้าใจอันดีของศาสนา ทั งนี   
การแก้ไขปัญหาและการป้องกันความขัดแย้งทางศาสนาจะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั งกรมการศาสนา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาให้เกิดความร่วมมือกัน 

๕. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดท าระบบชลประทานและสร้างอ่างเก็บน้ าให้กับประชาชนในพื้นที่
ต าบลเขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี

นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 ประเด็นค าถาม คือ ประชาชนในพื นท่ีประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปี ขาดแคลนน  าส าหรับบริโภค
อุปโภคและน  าเพ่ือใช้ในการเกษตร ซึ่งในพื นที่ดังกล่าวยังไม่มีอ่างเก็บน  าและระบบชลประทาน จึงขอเรียนถามว่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการจัดท าระบบชลประทานหรือสร้างอ่างเก็บน  าหรือไม่อย่างไร หรือมี
มาตรการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไร  

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ปัญหาการบริหารจัดการน  าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยในต าบลเขาขลุง สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ โดยการสร้างอ่างเก็บน  า 
และสูบน  าจากแม่น  าแม่กลอง และส่งถ่ายไปยังประชาชน ซึ่งประชาชนที่อยู่พื นที่ห่างไกลสามารถซื อท่อต่อจ่ายน  า
เข้าพื นที่ของตนเอง ทั งนี  การด าเนินการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้ทันที เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้สามารถด าเนินการเสนอแผน
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ 

 ๖. กระทู้ถาม เรื่อง การขาดดุลทางการค้ากรณียกเว้นการเรียกเก็บภาษีน าเข้าโค กระบือ  
นายอนุชา  น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั ง

กระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 ประเด็นค าถาม คือ จากกรณีการให้ผู้ประกอบการน าเข้าโค กระบือ ท าให้ราคาโค กระบือใน
ประเทศมีราคาที่ถูกลง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลใช้กฎหมายหรือระเบียบใดในการ
น าเข้าส่งออก โค กระบือ และได้ค านึงผลกระทบหรือไม่อย่างไร มีมาตรการใดในการก ากับดูแลการน าเข้าโดย
การยกเว้นภาษี ซึ่งท าให้มีการน าเข้าปีละหมื่นล้านบาท ส่งผลให้ไทยสูญเสียรายได้ ขาดดุลทางเศรษฐกิจ รวมทั ง 
การประกอธุรกิจฟอกหนังเป็นผลให้เกิดมลพิษทางน  าโดยการทิ งสารโครเมียม ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อคน สัตว์ 
และสิ่งแวดล้อม รัฐมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี อย่างไร 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี แจง  
 ประเด็นค าตอบ คือ จากกรณีการน าเข้าหนังโค กระบือ เพ่ือฟอกในประเทศไทยแล้วส่งออกนั น 
เป็นผลให้หนังโค กระบือในประเทศมีราคาถูกลง ปัญหาดังกล่าวได้เสนอไปยังสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 
แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ ทั งนี  รัฐบาลได้เห็นถึงปัญหาในเบื องต้นได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ส าหรับเกษตรกร  
ที่ต้องการเลี ยงโค กระบือ และเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีการน าเข้าเพ่ิม ซึ่งจะด าเนินการประสานไปยังกรมปศุสัตว์ 
และจะมีหนังสือตอบข้อซักถามไปยังผู้ตั งกระทู้ภายใน ๗ วัน ส าหรับประเด็นการฟอกหนังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
จะด าเนินการประสานความร่วมมือไปยังกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
ของน  า เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 

 
 
 ๑. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๒ เรื่อง 
  ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ส าหรับปีสิ นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขยายเวลาการพิจารณาศึกษา 
ตามขอ้บังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง จ านวน ๑๑ คณะ คือ 
 ๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๔๕ วัน นับตั งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และอีก ๖๐ วัน 
นับตั งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
การลอบประทุษร้ายประชาชน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั งแต่
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
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 ๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั งแต่วันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
 ๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๗๐ วัน นับตั งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
 ๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และ  
การท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน 
นับตั งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๗) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน 
นับตั งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๘) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั งแต่วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๙) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท า
ช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน 
นับตั งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๑๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา
กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน 
นับตั งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๑๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน  าทั งระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๓. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การโฆษณาค าชี้แจงของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมพงศ์  
ชาญนุวงศ์ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
 

 ต่อจากนั น นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒) โดยขอให้น า
ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ และญัตติท านองเดียวกันขึ นมาพิจารณาก่อน และขอให้น าระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ 
และญัตตทิ านองเดียวกันพิจารณาต่อจากระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ 
ตามล าดับ คือ 

ระเบียบวาระเรื่องด่วน  



๙ 
 

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ 
หากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP หรือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive  and Progressive Agreement of Trans-Pacific 
Partnership) ซึ่ง นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติในท านองเดียวกันอีก ๘ ฉบับ ขึ นมาพิจารณา
รวมกันไป คือ 
 ๑) ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ผลกระทบ
จากการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (cptpp) ซึ่ง 
นายระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๔) 
 ๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่อง  
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่ง นายวีระกร  ค าประกอบ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๙) 
 ๓) ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์
และผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่ง นายวรภพ  วิริยะโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการ
เข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans - Pacific Partnership - CPTPP) ซึ่ง นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)  
 ๕) ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
ต่อการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (CPTPP) 
ของไทย ซึ่ง นางสาวจิราพร  สินธุไพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่อง
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่ง นายนริศ  
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 
 ๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์
และผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม  CPTPP ซึ่ง นายวาโย อัศวรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 



๑๐ 
 

 ๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
ในเรื่องความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (Comprehensive 
and Progressive Agreement of Trans - Pacific Partnership : CPTPP) ซึ่ง นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 เมื่อผู้เสนอญัตติทั ง ๙ ฉบับ ได้แถลงเหตุผลตามล าดับ โดยสรุป คือ จากกรณีที่รัฐบาลเตรียมพิจารณา 
อนุมัติลงนามในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (CPTPP)  
การเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวยังมีประเด็นที่อ่อนไหวหลายประการที่ภาคประชาชนมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่อ
ภาคการเกษตร เรื่องสิทธิในเมล็ดพันธุ์พืช สิทธิของเกษตรกรที่จะเก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อ การผูกขาดเมล็ดพันธุ์
โดยนายทุน ระบบสาธารณสุข การเข้าถึงยา และการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ รัฐบาลควรมีการพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบ ศึกษาผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ และมีการรับฟังความคิดเห็น  
จึงได้เสนอญัตติด่วนมาเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 
สมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ถามมติต่อที่ประชุม
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘๘ ที่ประชุมได้มีมติตั  งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๔๙  คน เพ่ือพิจารณา 
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม   ๒. นายทศพล  ทังสุบุตร 
 ๓. นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด ารง   ๔. นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ 
 ๕. นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์   ๖. นายไพศาล  ดั่นคุ้ม 
 ๗. นายเชิดชาย  ใช้ไววิทย ์   ๘. นางสาวศรีนวล  บุญลือ 
 ๙. นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท ๑๐. นายระวี  มาศฉมาดล 
 ๑๑. นายเนวินธุ ์ ช่อชัยทิพฐ์ ๑๒. นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์ 
 ๑๓. นางสาวสกุณา  สาระนันท์   ๑๔. นายจิรวัฒน์  ศิริพานิชย์ 
 ๑๕. นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล ๑๖. นางสาวจิราพร  สินธุไพร 
 ๑๗. นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม ๑๘. นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย 
 ๑๙. นายธกร  เลาหพงศ์ชนะ ๒๐. นายอนันต์  ศรีพันธุ์ 
 ๒๑. นางสาวกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ๒๒. นายวิจักร  อากัปกริยา 
 ๒๓. นายวีระกร  ค าประกอบ ๒๔. นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์ 
 ๒๕. นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย ๒๖. นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ 
 ๒๗. รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ ๒๘. นางสาวอรพินทร์  เพชรทัต 
 ๒๙. นางสาวทิพานัน  ศิริชนะ ๓๐. นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น 
 ๓๑. นายจักรวี  วิสุทธิผล ๓๒. นายศุภชัย  ใจสมุทร 
 ๓๓. นางนาที  รัชกิจประการ ๓๔. นายสมบูรณ์  ซารัมย์ 
 ๓๕. นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์ ๓๖. นายฐิตินันท์  แสงนาค 
 ๓๗. นายวรภพ  วิริยะโรจน์ ๓๘. นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง 
 ๓๙. รองศาสตราจารย์สุรวิช  วรรณไกรโรจน ์ ๔๐. รองศาสตราจารย์จิราพร  ลิ มปานานนท์ 



๑๑ 
 

 ๔๑. นายเกียรติ  สิทธีอมร ๔๒. นายอันวาร์  สาและ 
 ๔๓. นายสุนทร  รักษ์รงค์ ๔๔. นายปริญญ์  พานิชภักดิ์ 
 ๔๕. นายนิกร  จ านง ๔๖. นายพิทักษ์  สันติวงษ์สกุล 
 ๔๗. นายธีระพงษ์  วัฒนวงษ์ภิญโญ ๔๘. นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ 
 ๔๙. นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์  
 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
๓๐ วัน 

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง  
นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติในท านองเดียวกันอีก ๗ ฉบับ ขึ นมา
พิจารณารวมกันไป คือ 

๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ 
ติดตามการใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท ซึ่ง  นายชลน่าน  ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕) 

๒) ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง นายสาทิตย์   
วงศห์นองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๖) 

๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการ 
ใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง นายภราดร  
ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๗) 

๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้
งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา Covid-19 ซึ่ง นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา  สมาชิกสภาผู้แทน  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๘) 

๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการ 
ใช้จ่ายเงินจากเงินกู้ ๓ ฉบับ ซึ่ง นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)  

๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่าย 
เงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ



๑๒ 
 

และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่าย 
เงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึง นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 เมื่อผู้เสนอญัตติในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ และระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕ ได้แถลงเหตุผล 
โดยสรุปคือ จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลได้มีการออกมาตรการแก้ไขปัญหา รวมถึงการชดเชยเยียวยาทางเศรษฐกิจ
อีกหลายมาตรการจนต้องออกพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเงินจ านวนมากและเป็นการกู้เงินที่ก่อหนี ผูกพันประเทศ ดังนั น เพ่ือให้มาตรการแก้ไขปัญหา
และการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบด้านและโปร่งใสจึงขอเสนอญัตติด่วน
เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  จากนั นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั งต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๕๕ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


